





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

14 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> เทศกาลสงกรานต์ 2566</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. อุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, คมชัดลึก, ประชาไท, กรุงเทพธุรกิจ, จส.100, ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, amarintv., optnews, newtv., 77kaoded, innnews, thebangkokinsight, prd., pptvhd36, สำนักข่าวไทย, nationtv.)</p> <p>-ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวัน 12 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 339 ครั้ง เสียชีวิต 36 ศพ บาดเจ็บ 330 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี 14 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 14 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 6 ราย</p> <p>สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 เม.ย. 66 เกิดอุบัติเหตุรวม 618 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 63 ราย บาดเจ็บ 618 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 25 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 7 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 27 ราย</p> <p>ทั้งนี้ พบว่าพฤติกรรมเสี่ยง คือไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 57.71 รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 18.36 ประกอบกับวันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางถึงจุดหมายแล้ว คาดว่าจะมีการใช้เส้นทางถนนสายรอง ระหว่างอำเภอ อบต.และหมู่บ้าน ทำให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง</p>	
<p> กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ smith fa srisont โพสต์ข้อความระบุ มีเรื่องเกี่ยวกับกัญชาสองเรื่องที่สำคัญ คือ 1. มี paper ที่สรุปผลกระทบของกัญชาต่อเด็กและวัยรุ่นแบบภาษาไทย https://he02.tci-thaijo.org/.../article/view/260132/178739 ซึ่งชัดเจนว่ากัญชาใช้รักษาโรคลมชักแบบรุนแรงในเด็กแค่รูปแบบ CBD สูงหรือบริสุทธิ์เท่านั้น ดังนั้นถ้าจะอ้างเพื่อรักษาโรคลมชักไม่ใช่ปลูกกัญชาแบบนี้ ต้องปลูกกัญชงที่มี CBD มากดีกว่า ส่วนนักการเมืองหรือแพทย์คนไหนว่ากัญชาใช้รักษาโรคลมชักได้ถือว่า พูดแบบไม่มีงานวิจัยรองรับหรือพูดความจริงแค่ครั้งเดียว ไม่ยอมบอกว่าจริงๆ เป็น CBD ที่สกัดจากกัญชงได้ง่ายกว่า 2. สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือให้ปลัด สธ. พิจารณาการปลดกัญชาจากยาเสพติดใหม่เพื่อให้มีการควบคุมมากกว่าปัจจุบันเพราะมีการยุบสภาแล้ว ฝ่ายราชการน่าจะทำได้</p> <p>2.ห้ามนำเข้ากัญชา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>-กรมวิชาการเกษตร ย้ำการนำเข้าช่อดอก และทุกส่วนพืชตระกูลกัญชา เป็นสิ่งต้องห้าม มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอให้ใช้เพื่อทางการแพทย์</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, จส.100, ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, mcot, acnews, ch3, thebetter, The Journalist Club, mono29, hfocuse)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึง สถานการณ์ไฟป่าดอยจระเข้ ไกล่ร.พ.แม่จัน จ.เชียงราย ว่า ได้รับรายงานจาก นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ. เชียงราย ว่า ไฟป่าอยู่ห่างจากร.พ.แม่จันประมาณ 1.5 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันและกลิ่นไหม้ จึงได้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศในห้องผู้ป่วยในให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง รพ.ยังคงให้บริการได้ตามปกติ แต่ได้เตรียมแผนส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.ในจังหวัด หากมีความจำเป็น</p> <p>ส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จ.เชียงราย วันนี้คุณภาพอากาศยังอยู่ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) มีรายงานผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเฝ้าระวังเข้ารับบริการในแผนกฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รวม 418 ราย เป็นโรคถุงลมโป่งพองมากที่สุด 88 ราย ผื่นหนังอักเสบ 75 ราย อาการจากมลพิษทางอากาศ เช่น แสบจมูก ระคายคอ 72 ราย สสจ.เชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จัดทำห้องปลอดฝุ่น รวม 580 แห่ง มีผู้ใช้บริการสะสม 18,565 ราย มอบหมายให้ออสม. ออกเคาะประตูบ้านให้คำแนะนำป้องกันตนเองกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคระบบทางเดินหายใจ และ ผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>สำหรับสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ยังคงมีพื้นที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 24 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี บึงกาฬ หนองคาย ส่วนกทม. ปริมณฑล ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>-ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองอำเภอปาย แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวระมัดระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ขึ้นอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะวันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา วัดค่า PM2.5 สูงสุดอยู่ที่ 320 ลูกบาศก์เมตรต่อไมโครกรัม อยู่ในพื้นที่รพ.สต.แม่ฮี้ รองลงมาอยู่ในพื้นที่บริเวณรพ.ปาย ค่า PM2.5 อยู่ที่ 295 มคก./ลบ.ม. สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านพัดเอาฝุ่นละอองเข้ามาในพื้นที่ อ.ปาย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เว็บไซต์ https://www.iqair.com รายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดการเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลก US AQI พบว่าจ.เชียงใหม่ อยู่อันดับ 1 มีค่า 226 มคก./ลบ.ม. แซงหน้าเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของ จ.เชียงใหม่ ยังไม่ดีขึ้น</p>	
<p>วันผู้สูงอายุแห่งชาติ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, acnews, pptvhd36 The Journalist Club, thaigov, thailandplus, infoquest)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. เปิดเผยว่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในสังคมผู้สูงอายุ คือ ภาวะสมองเสื่อม ผู้ป่วยจะมีความเสื่อมถอยในด้านความจำ สมาธิ มีอาการหลงลืมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับสมุนไพรมีส่วนในการบำรุงสมองคือ สมุนไพรพรมมิ ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้นและวิจัยการนำสมุนไพรมีมาประกอบในเมนูอาหารบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุให้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพ 3 ประเภท ประกอบด้วย ต้ม/แกง, ผัด/ทอด และตุ๋น/นึ่ง/ลวก รวม 20 รายการ ได้แก่ ต้มเลือดหมู, ต้มข่าไก่, ต้มยาปลากะพงน้ำใส, ข้าวต้มหมูสับ, แกงป่า, แกงจืด, แกงจืดมะระยัดไส้, แกงส้ม, แกงเห็ด, แกงเลียง, ข้าวผัด, อกไก่ผัดขิง, คะน้าผัดน้ำมันหอย, ปลากะพงผัดขึ้นฉ่าย, ผัดบวบ, ผัดผักรวม, ทอดมัน, ผัดดอกกุยช่าย, ไข่ตุ๋นกุ้งสับ และไก่อบวันเส้น โดยเติมผักพรมมิสดลงไปเมนูละ 150 กรัม ซึ่งจากการศึกษาในอาสาสมัครผู้สูงอายุชายและหญิงอายุ 60-80 ปีที่ไม่มีโรคประจำตัวไม่มีปัญหาการขบเคี้ยว ใน จ.ปทุมธานี จำนวน 30 คน พบว่า ทุกเมนูมีคุณค่าทางโภชนาการอยู่ในเกณฑ์เมนูสุขภาพของสำนักโภชนาการ กรมอนามัย สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างดี</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mcoot)</p> <p>-ดร.นายแพทย์สรายุทธ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้สูงอายุไทย กินได้ ตาดี มีแรงเดิน หลังพบผู้สูงอายุไทยกินผักและผลไม้ลดลง เสี่ยงได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกาย เพื่อสร้างสุขภาพแข็งแรง เนื่องในวันผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาไท)</p> <p>-สปสข. รมรณรงค์ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ดูแลให้เข้าถึงบริการสุขภาพภายใต้สิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาท ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุทุกคน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-นายพรชัย สุริยะเวช ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมางบประมาณรายจ่ายสวัสดิการด้านบำนาญบำนาญและด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5.15% ต่อปี ซึ่งหากไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดปัญหาภาระทางการคลังของรัฐบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้และบริหารรายจ่ายของภาครัฐ อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังของภาครัฐในระยะยาว ทั้งนี้ นโยบายการคลังในการดูแลผู้สูงอายุที่ควรมีการผลักดัน ประกอบด้วย การผลักดันให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการออมเพื่อการชราภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐ โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ และขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้เสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง การปฏิรูประบบภาษีเพื่อรองรับภาระทางการคลังที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ประชากรสูงอายุที่เกษียณแล้วทำงานต่อเพื่อให้มีรายได้ในการดำรงชีพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้สูงอายุ ประเมินการภาพรวมธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งหมดมีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท เฉพาะธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องปีละกว่า 1.5 เท่าทุกปี หรือมีมูลค่าตลาดราว 1 หมื่นล้านบาท ข้อมูลจาก กรม สบส. พบว่า ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ภาครัฐมีความจำเป็นเข้ามาดูแลมากยิ่งขึ้น และในจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคน เป็นอัลไซเมอร์ราว 7 แสนคน ซึ่งต้องใช้ผู้ดูแล 3 คนต่อผู้ป่วย 1 คน ที่ผ่านมา สธ. ได้ออกกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มาตรา 3 (3) ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ทุกราย ต้องขออนุญาตก่อนเปิดกิจการ ส่วนผู้ดำเนินการต้องผ่านการอบรม ผ่านการสอบ และมีใบอนุญาตจากกรม สบส. ผู้ให้บริการ หรือพนักงานทุกรายที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุต้องผ่านการอบรม จบจากหลักสูตรที่กรม สบส. รับรอง และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการก่อนปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ทั้งนี้พบว่า กิจการที่ได้รับใบอนุญาต ได้แก่ ประเภท Day Care จำนวน 2 แห่ง ประเภท Residential Care จำนวน 13 แห่ง ประเภท Nursing Home จำนวน 706 แห่ง นอกจากนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาบำบัด และฟื้นฟูผู้สูงอายุ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อเสริมความเข้มแข็งภาคเอกชนด้วย</p>	
<p>แนะนำน้ำออบไทยคลายร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thebangkokinsight, mcot, thailandplus)</p> <p>-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า การสร้งน้ำพระ มักใช้น้ำสะอาดหยดด้วยน้ำออบ น้ำปรุงลอยด้วยดอกไม้หอม เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานาน กลิ่นความหอมของดอกไม้ในน้ำออบ น้ำปรุง ยังช่วยคลายร้อนได้ สำหรับวิธีการทำน้ำออบไทยดอกไม้สดสูตรโบราณ จะใช้ดอกไม้สด ดังนี้ ดอกมะลิ กระจ่างดา ลีลาวดี พิกุล กุหลาบ จำปา ฯลฯ พร้อมแนะนำวิธีทำน้ำออบและต้องระมัดระวังความสะอาดและใช้ดอกไม้ที่ปลอดสารพิษ หรือปัจจุบันน้ำออบน้ำปรุงมีจำหน่ายทั่วไปตามร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อทั่วไป หาซื้อง่ายราคาไม่แพง</p>	
<p>ดูแลสุขภาพผู้ที่ไม่ม่เือกสารประจำตัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ อินโฟเควสท์</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุม ผบ.และจนท.ที่เกี่ยวข้อง เตรียมการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ด้วยการสแกนม่านตาและการจดจำใบหน้าสำหรับผู้ไม่ม่เือกสารประจำตัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ลี้ภัยที่ต้องได้รับการบริการสุขภาพที่จำเป็น โดยความร่วมมือกันระหว่างกรมควบคุมโรค สภากาชาดไทย NECTEC องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) ยกระดับระบบการยืนยันตัวบุคคลของกลุ่มดังกล่าวที่จะได้รับการบริการสุขภาพที่จำเป็น ณ สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ</p>	
<p>จับแฮ็กเกอร์ 9 near</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อดำเนินการจัดการกับผู้กระทำความผิด โดยได้มอบหมาย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดูแลในเรื่องนี้ ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ใครคือผู้กระทำความผิด ต้องรอผลการสืบสวนอย่างเป็นทางการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล ตั้งข้อสังเกตว่า ออกหมายจับตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.66 และควบคุมตัวได้ในวันที่ 12 เม.ย.66 ใช้เวลานานถึง 9 วันในการควบคุมตัว เชื่อว่าเรื่องนี้มีบางคนอยู่เบื้องหลัง อาจเป็นผู้บังคับบัญชา บุคคลระดับสูงในกองทัพ จึงขอเรียกร้องให้มีการขยายผลให้เกิดความชัดเจน อย่าให้จบแค่การควบคุมตัว เพราะหากสุดท้ายจับคนเบื้องหลังไม่ได้ ได้แค่คนตัวเล็กตัวน้อย ข้อมูลของประชาชนก็อาจหลุดได้อีก</p>	
<p>ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสิงคโปร์ พุ่งสูง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสิงคโปร์พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ราว 28,400 คน เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้า ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อราว 14,400 คน อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง และไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล.</p>	